

# Phá thai bằng thuốc có gây đau bụng không? cách khắc phục hữu hiệu

Không ít nữ giới lo lắng về việc “uống thuốc nạo phá thai có bụng đau không?” nạo phá thai bằng thuốc bụng đau lâu không? cách khắc phục tình trạng bụng đau sau nạo phá thai ra sao? hầu hết sẽ được trả lời trong nội dung dưới đây, hãy cùng tham khảo nhé.



## Biện pháp phá thai bằng thuốc khá an toàn và hiệu quả

Phá thai bằng thuốc, phá thai bằng thuốc hay chấm dứt thai bằng biện pháp bằng thuốc,... là thuật ngữ dùng để chỉ biện pháp chỉ dùng tính dược của thuốc để chấm dứt sự tiến triển của thai nhi. Bên cạnh đó đẩy thai ra phía ngoài, giống như một biện pháp sảy thai tự nhiên.

Biện pháp này tuyệt đối không can thiệp bất cứ thiết bị y tế nào vào buồng dạ con. Nên được một số chuyên gia nhận xét cao về độ an toàn & tính hữu hiệu.

Tuy nhiên, phá thai bằng thuốc chỉ đích thực an toàn khi phái nữ đi đến bác sĩ khám & tiến hành tại trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa. Dưới sự xét nghiệm & chỉ định của chuyên gia phụ sản.

Nếu như tự phá thai bằng thuốc tại nhà, hoặc nạo phá thai tại trung tâm chăm sóc sức khỏe chui. Phái nữ sẽ phải đối mặt với vô vàn hậu quả cho sức khỏe thể chất, di chứng ảnh hưởng đến vô sinh - hiếm muộn. Có khi còn, còn gây nên tác động đến tính mạng.

### Điều kiện để tiến hành phá thai bằng thuốc

- áp dụng với tình huống thai nhi dưới 7 tuần tuổi
- Thai nhi đã đi lại & làm tổ ổn định trong buồng dạ con.
- Phụ nữ mang thai khỏe mạnh, không bị kích ứng với một số thành phần của thuốc. Không mắc bệnh tim, mất cân bằng đông máu,..
- Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi đi đến bác sĩ khám & tiến hành tại trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên khoa chất lượng cao.

### Lộ trình phá thai bằng thuốc

Thông thường, phác đồ phá thai bằng thuốc tại trung tâm chăm sóc sức khỏe sẽ xảy ra trình tự theo phác đồ sau:

1. Khám tổng thể để xác định tuổi, vị trí thai qua siêu âm, xét nghiệm y học, khám lâm sàng.
2. Chuyên gia cho phụ nữ mang thai uống viên thuốc nạo phá thai thứ nhất, để chấm dứt sự tiến triển của thai nhi.
3. Tiếp theo 2 ngày, phụ nữ mang thai quay lại trung tâm chăm sóc sức khỏe để uống viên thuốc nạo phá thai thứ 2. Nhằm thúc đẩy dạ con co thắt, đẩy thai ra phía ngoài.
4. Sản phụ khám lại định kỳ hứa của chuyên gia, để nhận xét quá trình nạo phá thai.

Tìm hiểu thêm: <https://phathaitaiha.webflow.io/post/cach-pha-thai-bang-thuoc-an-toan-hieu-qua>

## Phá thai bằng thuốc có đau bụng không?

Phá thai bằng thuốc có đau bụng không? trả lời là có. Phá thai bằng thuốc là biện pháp nạo phá thai bằng thuốc. Thuốc nạo phá thai có tác dụng chấm dứt sự tiến triển của thai nhi & đẩy túi thai ra phía ngoài. Giống như một biện pháp sảy thai tự nhiên.

Chính vì vậy, sau khi phá thai bằng thuốc, phái nữ sẽ thấy xuất hiện hiện tượng đau hạ vị là tuyệt đối thông thường. Điều đó chỉ ra rằng cơ thể của bạn đang đáp ứng thuốc. Dạ con co thắt nên gây nên hiện tượng đau hạ vị, để đẩy thai ra phía ngoài. Bởi vậy, sẽ xảy ra hiện tượng bụng đau là điều cố nhiên.

Ngoài dấu hiệu bụng đau, phái nữ phá thai bằng thuốc còn mắc phải một số dấu hiệu khác như:

- Ra máu âm đạo kéo dài 5-7 ngày, có khi còn kéo dài 10 ngày. Tùy vào cơ địa của mỗi người. Hiện tượng này, khá giống với hiện tượng máu kinh hàng tháng.
- Máu âm hộ sẽ ra nhiều trong những ngày đầu, xen lẫn cục máu đông lớn. Những ngày sau sẽ ít dần & hết hẳn.
- Những phái nữ còn bị ới mưa, nôn, hoặc “đi tháo”

Trên đây là những hiện tượng hết sự thông thường, khi nạo phá thai bằng thuốc. Bởi vậy, phái nữ đừng nên quá lo lắng.

## Phá thai bằng thuốc bị đau bụng lâu không?

Quá trình nạo phá thai chấm dứt, khi phụ nữ mang thai uống hết hai viên thuốc nạo phá thai. Sau khi uống viên thuốc nạo phá thai thứ 2, một số cơ co thắt dạ con sẽ quần quai hơn. Để đẩy thai nhi ra phía ngoài.

Hiện tượng bụng đau sẽ kéo dài trong vòng 3 tiếng. Cho đến khi ra cục máu đông, điều đó có nghĩa là thai nhi đã được đẩy ra phía ngoài.

Tiếp đó, phái nữ vẫn bị bụng đau, tuy vậy cơn bụng đau chỉ âm ỉ, kéo dài từ 5-10 ngày. Có cảm giác đau khi đó, gần giống với đau bụng kinh. Khi máu âm hộ không còn xuất hiện, tình trạng bụng đau cũng đều hết.

## Bụng đau sau phá thai bằng thuốc căn nguyên tại sao?

Chuyên gia phụ sản của phòng khám 11 Thái Hà cho biết, phá thai bằng thuốc bị bụng đau là do:

## **Tác dụng phụ của thuốc nạo phá thai**

Viên thuốc phá thai đầu tiên có nhiệm vụ làm ngừng sự tiến triển của thai nhi, làm bong thai. Sau khi uống viên thuốc nạo phá thai thứ 2, viên thuốc này sẽ thúc đẩy dạ con co thắt mạnh để đẩy thai ra phía ngoài.

Bởi vậy, uống viên thuốc nạo phá thai thứ 2 xong, phái nữ sẽ có hiện tượng bụng đau. Tùy vào cơ địa của mỗi người, mà cấp độ bụng đau sẽ riêng biệt. Có phái nữ chỉ đau âm ỉ, tuy vậy có người lại đau dữ dội & xuất huyết cục.

Tình trạng bụng đau âm ỉ sau nạo phá thai sẽ kéo dài 5-10 ngày. Tiếp đó, sẽ hết hẳn. Nên phái nữ không cần quá lo lắng.

Nếu như sau phá thai bằng thuốc, phái nữ bị bụng đau quằn quại, kéo dài. Hãy chỉ động đến ngay trung tâm chăm sóc sức khỏe, để khám bệnh xét nghiệm.

## **Bội nhiễm bộ phận sinh dục**

Tình trạng bội nhiễm bộ phận sinh dục sau nạo phá thai vô cùng phổ biến. Đối với phá thai bằng thuốc, bội nhiễm xảy ra chính là do phái nữ không vệ sinh vùng kín, & thay băng vệ sinh thường xuyên. Nên vi trùng thâm nhập & gây nên bội nhiễm.

Bội nhiễm bộ phận sinh dục do hút thai, xảy ra là do thiết bị y tế không nên vô trùng thật kỹ.

Bên cạnh đó, sau khi nạo phá thai, máu âm hộ ra nhiều, cổ dạ con mở. Nên vi trùng dễ có cơ hội thâm nhập & gây nên viêm ngứa. Khiến cho huyết trắng ra nhiều, có mùi hôi, kèm bụng đau & sốt nhẹ.

## **Sốt thai**

Bụng đau sau nạo phá thai có thể là do sốt thai. Tình trạng này xảy ra, khi bạn không đáp ứng với thuốc. Hoặc chỉ đáp ứng thuốc một phần. Nên thai nhi không nên đẩy hết ra phía ngoài.

Thai nhi vẫn sót lại trong dạ con, gây nên những cơn bụng đau âm ỉ kéo dài. đi kèm với hiện tượng xuất huyết kéo dài.

## **Nạo phá thai thất bại cũng gây nên hiện tượng bụng đau sau nạo phá thai**

Thuốc phá thai chỉ được áp dụng với những tình huống thai dưới 7 tuần tuổi. Thai đã đi lại vào dạ con. Sản phụ không mắc một số chứng bệnh về tuyến thượng thận, bệnh tim, hay kích ứng với một số thành phần của thuốc,..

Nếu như không đáp ứng đủ những yêu cầu kể trên, thuốc nạo phá thai sẽ không còn tác dụng. Thai nhi có thể chết lưu trong dạ con, mà không nên đẩy ra phía ngoài. Hoặc thai nhi vẫn tiến triển tuy vậy sẽ bị dị dạng.

Nạo phá thai thất bại sẽ xuất hiện một số dấu hiệu như: không ra cục máu đông, bụng đau âm ỉ, khí hư có mùi hôi,...

Thế nên, có rất nhiều căn nguyên gây nên tình trạng bụng đau sau nạo phá thai. Nếu như bạn bị bụng đau kéo dài, cơn đau dữ dội,... Hãy chủ động đến trung tâm chăm sóc sức khỏe để khám bệnh & xét nghiệm.

# Khắc phục tình trạng đau bụng sau khi phá thai bằng thuốc

Phá thai bằng thuốc có đau lắm không? trả lời là CÓ. Tuy nhiên, cấp độ đau lắm không quá quái sợ. Phái nữ vẫn có thể chịu đựng được.

Dưới đây là những cách khắc phục tình trạng bụng đau sau phá thai bằng thuốc. Phái nữ có thể tham khảo:

- Vệ sinh sạch sẽ phần bẹn giúp giảm đau, phòng chống viêm nhiễm phụ khoa.
- Tĩnh dưỡng tại chỗ, hạn chế hoạt động thể lực mạnh.
- Tắm nước nóng, giúp máu lưu chuyển tốt, giảm đau rất.
- Chườm nóng vùng bụng để giảm hiện tượng đau bụng.
- Dùng thuốc giảm đau theo đơn của chuyên gia.
- Hạn chế đồ thức đẩy như rượu, bia, đồ cay nóng...tránh việc dạ con co thắt mạnh gây nên đau hạ vị.
- để ý tình trạng đau rất & một số dấu hiệu đi kèm với khác nếu như có.

địa chỉ phá thai an toàn hà nội <https://phathaihaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phá thai bao nhiêu tiền

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

địa chỉ phòng khám đa khoa Thái Hà

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

<https://phathaihaiha.webflow.io>

địa chỉ phòng khám đa khoa Thái Hà <https://phongkhamthaiha.org>